

Câu	Nội dung	Điểm
1	Tôn tạo: – Phát huy các giá trị và đặc điểm của di sản bằng cách tạo các điều kiện thuận lợi nhất để di tích kiến trúc tồn tại lâu dài. – Tạo điều kiện thuận lợi cho tham quan và khai thác.	0,5 0,5
	Tái tạo - làm lại: – Xây dựng lại những di tích bị tàn phá theo nguyên mẫu của nó. – Tạo lại, làm lại những thành phần chi tiết mới theo nguyên mẫu (gốc) của nó.	0,5 0,5
	Tu sửa : – Bao gồm gia cố, sửa chữa, cải thiện tình trạng kỹ thuật của công trình. – Hạn chế thay thế các thành phần kiến trúc đã bị hủy hoại bằng những vật liệu, hình dáng và kích thước tương đương với nguyên gốc ban đầu.	0,5 0,5
	Hạ giải di tích: – Là hoạt động tháo rời cấu kiện tạo thành kiến trúc của một di tích nhằm mục đích tu bổ di tích. – Hoặc, di chuyển cấu kiện đến một nơi khác để lắp dựng lại mà vẫn giữ gìn tối đa sự nguyên vẹn của các cấu kiện đó.	0,5 0,5
	Phục chế di tích: – Là hoạt động tạo ra sản phẩm mới theo nguyên mẫu về chất liệu, hình thức và kỹ thuật. – Nhằm để thay thế phần bị hư hỏng, bị mất của di tích.	0,5 0,5
	Tổng điểm câu 1	
2	Giai đoạn 1: Trải qua bao biến cố lịch sử, chùa Thiên Mục đã từng được dùng làm đàn Tế Đất dưới triều Tây Sơn (khoảng năm 1788), rồi được trùng tu tái thiết nhiều lần dưới triều các vua nhà Nguyễn.	0,5
	Giai đoạn 2: Năm 1957 - 1959 – Điện Địa Tạng, điện Quan Âm: một số liên ba đã bị lắp sai vị trí. – Để bảo đảm tính Phật giáo thuần túy trong chùa, thoát ly ảnh hưởng của Nho giáo, nhà chùa đã quét vôi phủ lên tranh và yêu cầu giữ gìn nguyên tắc tu hành cho chùa.	0,5 0,5

Câu	Nội dung	Điểm
	Giai đoạn 3: Năm 1904 – Trận bão khủng khiếp năm 1904 đã tàn phá chùa nặng nề, nhiều công trình bị hư hỏng, trải qua nhiều đợt trùng tu lớn nhỏ, những công trình trùng tu như tháp Phước Duyên, điện Đại Hùng... – Chưa quan tâm đến công tác trùng tu. – Điện Đại Hùng: nền lát xi măng, sử dụng sơn công nghiệp...	0,5 0,5 0,5
	Giai đoạn 4: Năm 1993 - 2009 – Công nghệ trùng tu, bảo tồn truyền thống phù hợp với điều kiện khí hậu miền Trung. – Áp dụng một cách tối đa điều kiện tự nhiên, kết hợp với các công nghệ thích ứng hiện đại. – Xây dựng nghiên cứu và phát triển được trong nhiều năm. – Bảo tồn tối đa các giá trị gốc, giá trị chân xác mà ngôi chùa vốn có trong lịch sử tồn tại.	0,5 0,5 0,5 0,5
	Tổng điểm câu 2	5,0đ